



สาร อสส.

สวัสดีครับ พี่น้องชาวมรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ารับหน้าที่ในกรมส่งเสริมสหกรณ์แห่งนี้ และได้ร่วมงานกับทุกท่าน การจะขับเคลื่อนงานสหกรณ์ไปสู่เป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องทำงานเพื่อให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานในทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์และนโยบายของรัฐบาลอย่างมุ่งมั่น ดำเนินการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เสริมความเข้มแข็งในการแข่งขันร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงการทำงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นให้ยึดเรื่องความสุจริต โปร่งใส มีมาตรการในการตรวจสอบการทำงาน การประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ อยากให้พวกเราทำงานภายใต้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ กล้าคิด กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในขณะเดียวกัน ผมยินดีและพร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนวคิดหรือมุมมองการทำงาน การปรับปรุงผลงานอย่างเปิดกว้าง หากทำแล้วเกิดประโยชน์กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปด้วย ซึ่งผมอยากเห็นการบูรณาการระหว่างกันในแต่ละพื้นที่ รวมถึงภายในส่วนกลางด้วย หากมีภารกิจงานที่สามารถทำร่วมกันแล้วเสร็จในคราวเดียวกันได้ ต้องนำมาหารือร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างไร เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ อีกประการหนึ่ง คือ งานจะเด่น ดี และก้าวไปข้างหน้าได้ ต้องมาจากการทำงานอย่างมีความสุข การดูแลบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของหน่วยงาน ให้มีความสะดวกในการทำงาน มีสวัสดิการ บรรยากาศการทำงานที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะละเลยไม่ได้เช่นกัน

เรื่องการบริหารงานบุคคลจะพิจารณา ๓ ประการ คือ ดี เก่ง และอาวุโส เพราะถือว่าการสร้างความสมดุล และเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องการดำเนินงานสนองนโยบายหรือการแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง การทำงานระดับจังหวัด ต้องทำแล้วเห็นเนื้องาน ประชาชนรู้ว่าเราทำอะไรในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ต้องมีบุคคลที่ทำหน้าที่ให้ข่าวที่ดี เช่น สหกรณ์จังหวัดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเรื่องที่สำคัญอีกประการ คือ การประเมินระดับมาตรฐานสหกรณ์ในพื้นที่ ต้องทำให้เกิดความชัดเจน สหกรณ์ไหนที่ทุจริต มีข้อบกพร่องต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการ การช่วยกันตรวจสอบจะทำให้เรามีข้อมูลที่ เป็นรูปธรรมอ้างอิงได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ต้องมีการวางแผน ทั้งแผนงานและแผนเงินให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดโดยเฉพาะในไตรมาสแรก ในเรื่องงบลงทุน งบฝึกอบรม ต้องเกิน ๖๐% ทุกจังหวัดต้องเข้าไปดูแลสินค้าที่สหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้อง แม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจชายแดน ๑๐ จังหวัด ต้องแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร และการพัฒนาปริมาณธุรกิจให้สอดคล้องกับภารกิจตามความประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ นอกจากนี้ ต้องคาดการณ์ปัจจัยที่สร้างผลกระทบกับสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรที่เราดูแล เช่น ยาง ปาล์ม มันสำปะหลัง เพื่อเตรียมยุทธวิธีในการรับมือที่เหมาะสม สหกรณ์ในพื้นที่ที่จะเข้มแข็งหรืออ่อนแอ สหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ต้องรับผิดชอบ สร้างรากฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความมั่นคง

โครงการตามพระราชดำริ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะผมเชื่อว่าทุกโครงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ผมตั้งใจที่จะนำแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุน นิคม การเกษตร นิคมสหกรณ์ มาผสมกับโครงการเดิมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สูงขึ้นอีกระดับได้

การทำงานร่วมกันในองค์กรเปรียบเสมือนการอยู่ในเรือลำเดียวกันแต่ทุกคนมีไม้พายคนละเล่ม ทุกคนต้องช่วยกันพาย หากทุกคนตั้งใจพาย นายท้ายก็สบายใจ เรือลำนี้ก็จะแล่นได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว แต่ถ้าทุกคนไม่พายนายท้ายก็ลำบากใจ เรื่องใดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ก็สามารถบอกกล่าวกันได้ ถ้าเป็นงานที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ผมพร้อมสนับสนุนให้งานลุล่วงไปด้วยดี ต้องการเห็นภารกิจของเราส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สหกรณ์ไทยมีอายุจะครบ ๑๐๐ ปี ในปีหน้าแล้ว ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสหกรณ์และอุดมการณ์สหกรณ์เพราะหากสหกรณ์ไม่ใช่ระบบที่ดีคงล้มหายไปนานแล้ว สิ่งที่ต้องคิดต่อจากนี้ คือ เราจะทำอย่างไรให้การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา มีคุณค่าและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งผมเชื่อมั่นในความ สามารถและความตั้งใจของพวกเราทุกคน ที่จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ต่อไปได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน

วิ. วิเศษกุล

(นายวิเศษโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตุลาคม ๒๕๕๘